



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... 6
วันที่..... 4 ม.ค.-60
เวลา..... 13.46 น.

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.พอ.) โทร. ๐๒-๒๒๕-๔๘๘๖

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๓๕๐๘

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผอ.กอง ลปค. ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย มท. ได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมี รมว.มท. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ ปค. ในที่ประชุมดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ อปค. จึงโปรดเห็นชอบให้แจ้งสำนัก/กองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งให้ วช. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อจักได้รวบรวมเสนอ อปค. เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง)

ผอ.วช.

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย**  
**วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยรัฐมนตรีว่าการ  
 กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p><b>๑.๑ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “กษัตริย์นักพัฒนา” ภายในพระบรมมหาราชวัง</b></p> <p>สำนักพระราชวังเปิดห้องแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ภายในพระบรมมหาราชวัง โดยมีความน่าสนใจอยู่ที่การนำเสนอพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่มาของการถวายพระราชสมัญญานามว่า “กษัตริย์นักพัฒนา” และเป็นที่มาของการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล จากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเปิดให้ชมฟรีทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.</p> <p><b>๑.๒ การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐</b></p> <p>(๑) <b>ด้านแนวทางในการจัดกิจกรรม</b> รัฐบาลเน้นให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ ใน ๓ ลักษณะ คือ ๑) กิจกรรมทางศาสนา ๒) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และ ๓) กิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งนี้ นรม. ย้ำว่าการจัดงานเทศกาลปีใหม่ งานประเพณี สถาบันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานเลี้ยงสังสรรค์ ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่ขอให้พิจารณาบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนควบคู่กันไปด้วย ซึ่ง มท. ได้มีหนังสือสั่งการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว</p> <p><b>รมว.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม :</b> ขอให้จังหวัด อ่างเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามแนวทางที่ มท. ได้แจ้งไปแล้ว เน้นย้ำกิจกรรม ๓ ลักษณะดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร</p> <p>(๒) <b>ในส่วนพื้นที่ กทม.</b> ได้มีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ทั้งของ กทม. ตร. และภาคเอกชน ในพื้นที่จัดงานนับถอยหลังปีใหม่ ๒๕๖๐ บริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย</p> <p><b>รมว.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม :</b> ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสืบเนื่องจากเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ในหลายปีที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่ กทม. เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประตูน้ํา แยกราชประสงค์ เป็นต้น ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ จึงขอให้ กทม. สด. ดำเนินการ ดังนี้</p>	-
			สน.มท./ สน.อส.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>(๑) ตรวจสอบกล้อง CCTV ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทั้งในพื้นที่ กทม. เทศบาลนคร</p> <p>(๒) กำหนดมาตรการเชิงรุกและจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุผ่านกล้อง CCTV ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งมีหน่วยสนับสนุนเข้าไปตรวจสอบเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น</p> <p>(๓) เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ สังเกตความผิดปกติทั้งบุคคลและ วัตถุต้องสงสัย</p> <p>(๔) สำหรับในภูมิภาค ขอให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้สั่งการไปแล้วอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ สถานที่จัดงานหรือสถานบริการ ฯลฯ รวมถึงการบูรณาการข่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ สส. ปค. ร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p><b>๑.๓ แนวทางในการปฏิบัติการข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์</b></p> <p>ตามที่มีการต่อต้านการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีแนวทางในการปฏิบัติการ ข่าวสารเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ดังนี้ ๑) ให้สื่อสารโดยใช้ภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่าย ไม่นำไปสู่การบิดเบือน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ๒) ให้ใช้เครือข่ายที่สนับสนุนรัฐบาลสื่อสารแทน ภาครัฐ ๓) ชี้แจงกระบวนการได้มาซึ่งกฎหมายดังกล่าว ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอน การตรากฎหมายโดยชอบแล้ว และ ๔) ชี้แจงว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิด Single Gateway และเป็นการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง คัดกรองบุคคลทั่วไปจากการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบคอมพิวเตอร์</p> <p><b>รพ.มท. ได้สั่งการเพิ่มเติม :</b> ในส่วน มท. มี ปค. ทด. มีศูนย์ข้อมูลสำคัญที่ เกี่ยวกับความมั่นคง และมีกรม/รัฐวิสาหกิจอื่น ที่แต่ละหน่วยงานมีเว็บไซต์เพื่อเปิด ให้ประชาชนเข้าใช้ข้อมูลทางราชการ จึงขอให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังการเจาะระบบข้อมูล และตรวจสอบมาตรฐานระบบป้องกันฐานข้อมูลของหน่วยงานอยู่เสมอ เน้นย้ำฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญ จะต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันทุกระดับชั้น และป้องกันอย่างดีที่สุด</p>	สน.บพ
๒.	การติดตามความคืบหน้าและ การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัด มท.	<p><b>๒.๑ การปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ของรัฐบาล</b></p> <p>ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นรม. กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระทรวง ดังนี้</p> <p>(๑) เจ้ากระทรวงตามงานยุทธศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลัก รับผิดชอบงานตามภารกิจ (Function) และงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) โดยมี ร. นรม. ติดตามและขับเคลื่อนงาน</p> <p>(๒) แนวทางการปฏิบัติ จะมีการขับเคลื่อนงานเป็นคณะทำงานยุทธศาสตร์และ คณะทำงานปฏิรูปตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้คณะทำงานชุดใหม่ยึดยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การปฏิรูป เช่น ด้านกฎหมาย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนช. สปช. มท. ต้องแก้ไขให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		<p>ทั้งนี้ มท. จะยึดแนวทางการปฏิบัติตามระบบการทำงานใหม่ของรัฐบาล จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง</p> <p><b>๒.๒ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ</b>  กระบวนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต เป้าหมายคือ "อยู่ดี มีสุข" มีหน่วยอำนวยการเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วย ศจพ.มท./จังหวัด/อำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กปร. สศช. กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (กษ. อต. พณ. ศร.) NGOs และภาคส่วนอื่นๆ เป็นกลไกหลักขับเคลื่อน โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน ๔ ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ ๑ สร้างการรับรู้  ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  ขั้นตอนที่ ๓ นำสู่การปฏิบัติ  ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลและขยายผลไปสู่วงกว้าง</p> <p>ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ สส. พช. ปค. เป็นหน่วยปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม และเชื่อมประสานกับประชาชนโดยผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ เช่น การอบรม เป็นต้น และในส่วนของขั้นตอนที่ ๓ การนำไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับ กศน. จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทั้งนี้ มท. จะกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้จังหวัด อำเภอ ดำเนินการต่อไป</p> <p><b>๒.๓ การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙</b>  พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูก จึงขอให้ สส. รายงานให้ทราบเป็นระยะ และในส่วนของ ปค. ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๕๘๒ มีสัตว์พาหนะ ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ขอให้สังเกตว่า พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ดังกล่าว มีสัตว์ประเภทใดเกี่ยวข้องบ้างและต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการฆ่าสัตว์เถื่อนในโรงฆ่าสัตว์</p> <p><b>๒.๔ การแก้ไขปัญหาโรงแรม</b>  ขอให้ ปค. สรุปรายชื่อโรงแรม (ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) Homestays Guesthouses และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติแล้วรายงานให้ มท. ทราบ</p>	<p>กสภ.</p> <p>สน.บพ.</p> <p>สน.สภ.</p>